

Hơn 250 chuyên gia quốc tế bàn giải pháp phát triển nhân lực kỹ thuật số

20:50 19/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 19/8, phiên khai mạc hội thảo quốc tế ARTDO lần thứ 51, chủ đề “Thay đổi cuộc sống bằng cách khai phóng sức mạnh tài năng và phát triển kỹ năng” đã chính thức diễn ra tại Đà Nẵng.

Hội thảo được đồng tổ chức bởi Đại học Đông Á phối hợp cùng Trung tâm đào tạo quản lý ITD Việt Nam và MITD SDN. BHD. (Malaysia).

Hội thảo diễn ra trong 3 ngày, từ 18 - 20/8 tại Sandy Beach Non Nước Resort Đà Nẵng, với sự tham gia của hơn 250 các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phiên khai mạc hội thảo có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch và các đại diện sở, ngành thành phố.



Ông Wilson Cheah, Chủ tịch ARTDO International Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo_Ảnh: PV



Ông Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á phát biểu tại hội thảo_Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Wilson Cheah – Chủ tịch ARTDO International Việt Nam cho biết, “Ngày nay, chúng ta phải đối mặt với những thách thức đòi hỏi sự nhanh nhẹn, tư duy tiến bộ và hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực lãnh đạo kỹ thuật số. Hội thảo tập trung trọng tâm vào tương lai của sự phát triển nguồn nhân lực, sự lãnh đạo và đổi mới liên tục, qua đó tạo ra môi trường nơi nhân tài có thể phát triển và các tổ chức có thể đạt được sự tăng trưởng bền vững”.

Hội thảo quy tụ 27 tham luận chuyên môn được trình bày bởi các diễn giả tại các phiên cùng không gian trao đổi sáng kiến và kinh nghiệm nhằm chia sẻ các giải pháp thực tế trong việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo kỹ thuật số hiệu quả và xây dựng, kết nối cộng đồng lãnh đạo kỹ thuật số; qua đó đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số của Đà Nẵng và đưa thành phố trở thành một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu và tiên phong trong lĩnh vực lãnh đạo kỹ thuật số của Việt Nam.



Đại học Đông Á nhận Giải thưởng Nhân sự xuất sắc quốc tế năm 2024 - “Nhân sự HRD Excellence Award 2024”_Ảnh: PV

Tại phiên khai mạc, Giải thưởng Nhân sự xuất sắc quốc tế năm 2024 - “Nhân sự HRD Excellence Award 2024” cũng được Tổ chức Artdo trao đến các tổ chức và cá nhân có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quốc tế. Trong đó, Đại học Đông Á là đơn vị giáo dục đào tạo được đề cử và vinh danh ở hạng mục giải thưởng tập thể, và ông Mohd Khalis Abdul Rahim cho giải thưởng cá nhân.



Các diễn giả trình bày tại hội thảo Ảnh: PV

Là đơn vị đồng đồng cai tổ chức hội thảo năm nay, ông Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á đánh giá cao vấn đề hội thảo tập trung về Phát triển nhân tài & Đào tạo kỹ năng trong thời hiện đại. “Đây là một vấn đề được xem là cần thiết và cấp bách, nhất là khi chúng ta đang sống giữa một thế giới tràn ngập sự biến động và phát triển mỗi ngày”, ông Lương Minh Sâm nhận định trong phát biểu ở phiên khai mạc.

Được biết, Hội nghị quốc tế ARTDO lần thứ 52 về phát triển nguồn nhân lực trên toàn cầu vào năm 2025 sẽ được diễn ra tại Malaysia.

Thanh Bình

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/hon-250-chuyen-gia-quoc-te-ban-giai-phap-phat-trien-nhan-luc-ky-thuat-so>